

# คัดสรร อินโนเทค รุกหนักส่ง “ปุ๋-ไปรยา” ไขความลับของซูเปอร์สตาร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ “ไฟโต เอสซี พลัส สวยทุกที่ ดูดีทุกเวลา”



ดอกย้าภาพลักษณ์ผู้นำตลาดอาหารเสริมและความงามประเภทสเต็มเซลล์เมืองไทย ล่าสุด บริษัท คัดสรร อินโนเทค จำกัด (Kudson Innotech Co.,Ltd) ผู้จัดจำหน่าย “ไฟโต เอสซี” ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เพื่อสุขภาพและความงาม ได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้เกิดขึ้นในวงการอุตสาหกรรมตลาดสุขภาพและความงาม ด้วยการจัดงานเปิดตัวสุดยอดนวัตกรรมใหม่ “ไฟโต เอสซี พลัส” (Phyto SC Plus) พร้อมทุ่มตั้ง “ปุ๋-ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก” ดาราชื่อดังเมืองไทยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกในคอนตเซ็ปต์ สวยทุกที่ ดูดีทุกเวลา ให้กับผู้หญิงทุกคน พร้อมก้าวสู่ผู้นำตลาดอาหารเสริมเพื่อความงามและสุขภาพประเภทสเต็มเซลล์ระดับลักซ์วรีแบรนด์อย่างแท้จริง

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ที่ Central World ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ที่ผ่านมากับงาน “Grand Opening Luxury PhytoSC+” ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามช่วยให้สุขภาพดูดีขึ้นทุกวันอย่างยิ่งใหญ่ จากสารสกัดสเต็มเซลล์จากธรรมชาติอัดแน่นถึง 6 ชนิด ณ ลาน Central Court (ลานลิฟต์แก้ว) เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนางเอกสาวซูเปอร์สตาร์ “ปุ๋” ไปรยา สวนดอกไม้ ลุนด์เบิร์ก มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ พร้อมโชว์ไขความลับความงามเหนือกฎแห่งกาลเวลาของซูเปอร์สตาร์ให้ชมกันชนิด 360 องศา นำทีมพิธีกรสุดหล่อ 6 Pack แน่น ดีเจ เพชรจำ กับพิธีกรหญิง สุดสวยเฮฮา ชมพู่ก่อนบ่าย ที่เรียกหัวเราะและความประทับใจ ซึ่งหลังจากพูดคุยกับ “ปุ๋ ไปรยา” เรียบร้อยแล้ว ยังได้รับเกียรติจาก วิศวิชัย นำทรัพย์เจริญ ประธาน และ ชัญญุรินทร์ กิตติสมพรวุฒิ รองประธาน บริษัท คัดสรร อินโนเทค จำกัด ขึ้นถ่ายภาพร่วมกันบนเวที ท่ามกลาง แคมมูมิเกียรติ สื่อมวลชน ที่มาร่วมแสดงความยินดีต่างตกตะลึงในความสวยของเธอกันเป็นแถว

ทั้งนี้ วิศวิชัย นำทรัพย์เจริญ ประธาน บริษัท คัดสรร อินโนเทค จำกัด ได้เผยถึงผลิตภัณฑ์ไฟโต เอสซี พลัส ที่มี “ปุ๋” ไปรยา ดาราสาวสวยซูเปอร์สตาร์ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ โดยกล่าวว่า

“ปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามมีการเติบโตที่ต่อเนื่อง โดยหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้วางจำหน่ายไฟโตเอสซี สเต็มเซลล์ ที่มี นุ่ม ปันดดา วงศ์ผู้ดี เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ได้รับกระแสชื่นชมและได้รับการยอมรับความไว้วางใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีล้นหลาม ซึ่งเราได้ทำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและยังคงเชื่อมั่นดำเนินตามแผนงานที่วางไว้เพื่อสู่เป้าหมาย และเชื่อว่าการเปิดตัวในครั้งนี้ เขย่าวงการธุรกิจอาหารเสริมให้ร้อนระอุกันอีกครั้งอย่างแน่นอน ทางบริษัทคัด

สรรอินโนเทคเรามีเครื่องมือที่พร้อมในหลายๆด้าน คุณพร้อมที่เปลี่ยนแปลงความคิดแล้วมองภาพรวมความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและการตลาด รวมถึงความมั่นคงทางการเงินแบบ Passive Income กับคัดสรรอินโนเทคแล้วหรือยัง” และเพื่อสานต่อความสำเร็จดังกล่าวทางบริษัท จึงได้ทำการวิจัย คิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไฟโต เอสซี พลัส สุดยอดนวัตกรรมแห่งความงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ เน้นตอบสนองเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการดูแลผิวพรรณ ความงามให้ดูสุขภาพดี อ่อนกว่าวัย

นอกจากนั้นปีนี้ได้วางแผนการตลาดทั้ง Above The line และ Below the line สื่อสารให้ถึงผู้บริโภคมากที่สุดโดยเฉพาะสื่อโซเชียลมีเดีย รวมทั้งเน้นการสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้น จึงได้เลือกดาราชื่อดัง “ปู-ไปรยา สวนดอกไม้ ภู นด์เบิร์ก” มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ คนแรกด้วยคอนเซ็ปท์ “ไฟโต เอสซี พลัส สวยทุกที่ ดูดีตลอดเวลา” เพราะครั้งนี้บริษัท มีการปรับให้เป็นหลักชวรีแบรนด์ที่มีความเรียบหรู มีสไตล์โดดเด่น

ทำให้แบรนด์แอมบาสเดอร์จะต้องมีกลิ่นอายความเซ็กซี่แฝงอยู่ในตัว พร้อมทั้งไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ มีความประณีต ดูแลใส่ใจในสุขภาพ สะท้อนความเป็นผู้หญิงยุคใหม่ ซึ่งเรามั่นใจว่าการเปิดตัว “คุณปู” ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแน่นอน นอกจากนี้ทางบริษัท จะใช้กลยุทธ์ต่างๆ ทั้งการจัดแคมเปญ กิจกรรม โปรโมชัน ที่หลากหลาย ตลอดครึ่งปีหลังอีกด้วย โดยทางบริษัท มั่นใจว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ไฟโต เอสซี พลัส ครั้งนี้ จะกระตุ้นให้เกิดการเติบโตของยอดขายเป็นอย่างดี”

สำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า บริษัท คัดสรร อินโนเทค จำกัด ได้รับการยอมรับในมาตรฐานการผลิต อีกทั้งยังเคยชนะเลิศ INNOVATION PRIZE เมื่อต้นปี 2008 จาก EUROPEAN COSMETICS ในหมวด BEST ACTIVE INGREDIENT จาก “ไฟโต เอสซี” ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเรือธงซึ่งมียอดขายเป็นอันดับ 1 จึงสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่า นวัตกรรมใหม่ล่าสุด เอาชนะริ้วรอย เผยผิวกระจ่างใส ฟันฟูผิวพรรณให้งดงามเหนือกฎแห่งกาลเวลา “ไฟโต เอสซี พลัส” (Phyto SC Plus) มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยทั้งยังช่วยให้สุขภาพดูดีขึ้นทุกวันผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายร้านขายยาทั่วประเทศ ซุปเปอร์มาเก็ต และตัวแทนจำหน่ายชั้นนำได้แล้วทั่วประเทศ หรือ Call Center 02-0226000 Line/iG/Facebook/Youtube ค้นหาและติดตาม kudson.fc Android & iOS ติดตั้ง Application Kudson ได้แล้ววันนี้ [www.kudsoninnotech.co.th](http://www.kudsoninnotech.co.th)